

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC: YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU THỰC PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP

Mục đích của thư này là thông báo cho quý vị về quy định mới áp dụng cho doanh nghiệp cũng như sự hỗ trợ miễn phí để giúp quý vị tuân thủ quy định. **Đến ngày 31 tháng 3 năm 2023**, doanh nghiệp của quý vị sẽ phải chia riêng phế liệu thực phẩm để làm phân hữu cơ thay vì thải bỏ. Yêu cầu này sẽ được thực hiện từng giai đoạn trong hai năm tiếp theo, bắt đầu từ các công ty tạo ra nhiều phế liệu thực phẩm nhất.

Yêu cầu toàn khu vực này sẽ giúp ngăn ngừa thải bỏ, đồng thời sử dụng phế liệu thực phẩm cho những mục đích tốt hơn như trở thành nguồn năng lượng và phân bón giàu dinh dưỡng cho các trang trại, từ đó giúp giảm bớt tác động khí hậu.

Quý vị cần phải làm gì?

- Thiết lập và duy trì **dịch vụ thu gom phế liệu thực phẩm**. Để bắt đầu, hãy thực hiện một trong những điều sau:
 - [Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thu gom và tái chế rác thải nhượng quyền](#)
 - [Liên hệ với chuyên gia tái chế Quận Clackamas \(thông tin liên hệ bên dưới\)](#)Tại hầu hết cộng đồng thành thị ở Quận Clackamas, các doanh nghiệp nhận được dịch vụ này bên cạnh dịch vụ thu gom và tái chế rác thải thông thường mà không bị tính thêm phí.
- Bố trí và duy trì **thùng rác có nhãn rõ ràng trong doanh nghiệp** (chúng tôi có sẵn bảng chỉ dẫn và nhãn dán *Dành riêng cho Thực phẩm*).
- Cho tất cả phế liệu thực phẩm* vào thùng rác hữu cơ** thay vì thùng rác thường.



**Yêu cầu này không áp dụng cho rác thải của công chúng hay khách hàng. Chỉ áp dụng cho phế liệu thực phẩm do nhân viên xử lý.*

Hỗ trợ và công cụ miễn phí

Hãy tìm hiểu cách thiết lập chương trình, yêu cầu thùng rác trong doanh nghiệp và nhãn miễn phí, đồng thời tìm hiểu những chất thải có thể bỏ vào thùng rác thực phẩm tại www.clackamas.us/recycling/foodwaste.

Chương trình Tính bền vững và Chất thải rắn của Quận Clackamas do các thành phố Gladstone, Happy Valley, Lake Oswego, Oregon City, Milwaukie, West Linn và Wilsonville chỉ định để cung cấp thông báo, vật tư, hỗ trợ và đào tạo miễn phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp với yêu cầu mới này.

Đừng đợi đến giây phút cuối cùng – quý vị sẽ cần thời gian để sắp xếp và đào tạo nhân viên, và đội ngũ của chúng tôi sẽ phản hồi theo thứ tự trước sau.

Quý vị có câu hỏi?

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Hãy liên hệ với chuyên gia tái chế Quận Clackamas theo số 503-742-4458 hoặc email greenbiz@clackamas.us.

Thông tin khác

Nếu doanh nghiệp của quý vị đã làm phân bón tất cả phế liệu thực phẩm:

Quý vị đã đáp ứng yêu cầu! Chúng tôi chỉ muốn biết rằng quý vị đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu quý vị quan tâm đến hoạt động quyên góp thực phẩm hoặc các cách để giảm bớt phế liệu thực phẩm khi mua, chuẩn bị và lưu trữ, hãy truy cập www.clackamas.us/recycling/foodwaste hoặc liên hệ với chúng tôi.

Quản lý tài sản:

Quản lý tài sản phải cho phép quý vị thiết lập dịch vụ thu gom phế liệu thực phẩm. Nếu quản lý tài sản của quý vị cung cấp dịch vụ thu gom rác thải, họ cũng phải cung cấp dịch vụ phế liệu thực phẩm theo yêu cầu.